

แบบรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) ของ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์	มาตรการ/แผนการดำเนินการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
1. ปรับฐานความคิดให้นักศึกษาสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	1. มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม	1. รายวิชาของคณะฯ ที่กำหนด ELOs ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. โครงการ/กิจกรรมนักศึกษา จัดโดยภาควิชา/คณะฯ	นักศึกษาสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน	ต.ค.64-มี.ค.65	1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม/ รายวิชา	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85.06
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม เพื่อดำเนินการทุจริต	2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทราบถึงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	1. การประชุมคณะกรรมการ ภาควิชา, หลักสูตร Online/ On site 2. โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานคณบดีประจำปี	บุคลากรใหม่รับทราบที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	ต.ค.64-มี.ค.65	2.1 ร้อยละของบุคลากรใหม่ที่เข้าร่วมการประชุม, โครงการ 2.2 มีช่องทางในการเผยแพร่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 85  มี	ร้อยละ 100  เรื่องเว็บบอร์ด/หลักสูตร FB, Line กลุ่มคณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือดำเนินทุจริต	3. โครงการ/ กิจกรรม ที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้	1. โครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2. โครงการเปิดบ้านภาควิชา/คณะฯ	บุคลากร/ นักศึกษา นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้	ต.ค.64-มี.ค.65	3.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม 3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ 85  ร้อยละ 85	ร้อยละ 85.80  ร้อยละ 85.06

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย**

กลยุทธ์	มาตรการ/แผนการดำเนินการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล	1.1 กำหนดนโยบาย แนวทางบนฐานธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1. การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ต.ค.64-มี.ค.65	1.1 มีนโยบายในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี และเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	มี	จัดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
	1.2 มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากร	1. ผู้บริหารคณะฯ พบปะประชาคมในโอกาสต่างๆ 2. การประชุมทีมผู้บริหาร, หารือในแต่ละกลุ่มภารกิจที่เกี่ยวข้อง	เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะฯ	ต.ค.64-มี.ค.65	1.2 มีการเผยแพร่นโยบายจากผู้บริหาร ลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน	มี	ผู้บริหารจัดการประชุม Online/ On site ร่วมกับบุคลากรในระดับต่างๆ เพื่อถ่ายทอดนโยบายฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวน 139 คน
	1.3 มีการจัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1. การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้บุคลากรรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย	ต.ค.64-มี.ค.65	1.3 มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยกำหนด	มี	จัดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์	มาตรการ/แผนการดำเนินการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
1. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต	1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมาตรการป้องกันการทุจริต	1. การประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรมีความรู้ความ	ต.ค.64-มี.ค.65	1 การจัดโครงการสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริต	มี	จัดการประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
2. สร้างกลไกการป้องกัน เพื่อยับยั้งการทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดการทุจริต	2.1 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในการตรวจสอบและยับยั้งการดำเนินงาน ที่อาจส่อไปในทางทุจริตหรือมีแนวโน้มจะเกิดผลเสียอย่างร้ายแรง	1. ผู้บริหารคณะฯ พบปะ ประชาคมในโอกาสต่างๆ 2. การประชุมทีมผู้บริหาร, หารือในแต่ละกลุ่มภารกิจ	ตรวจสอบและยับยั้งการดำเนินงานที่อาจไปในทางทุจริตหรือมีแนวโน้มจะเกิดผลเสีย	ต.ค.64-มี.ค.65	2.1 คณะฯ มีการควบคุมภายในด้านการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงาน	มี	จัดการประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
	2.2 มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดการทุจริต	1 การใช้ฐานข้อมูลเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัยที่มีระบบรัดกุม	เพื่อป้องกันการทุจริต	ต.ค.64-มี.ค.65	2.2 มีระบบนวัตกรรม/ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันการทุจริต	มี	บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล และมีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์	มาตรการ/แผนการดำเนินการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
1. มีการปรับระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ	1. มีการปรับปรุงมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่างๆ	1. จัดให้มีช่องทางร้องเรียน โดยเฉพาะ 2. การประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อจัดระบบในการรับเรื่องร้องเรียน ให้ได้รับการแก้ไขอย่างครบถ้วนตามลำดับความเร่งด่วน	ต.ค.64-มี.ค.65	1. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตโดยเฉพาะ 1.2 มีการกำหนดนโยบายในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	มี  มี	1. มีช่องทางร้องเรียนและสายตรงผู้บริหาร
	2. จัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพจน์มิชอบ	1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์	เพื่อจัดระบบในการรับเรื่องร้องเรียน ให้ได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมและทันการณ์	ต.ค.64-มี.ค.65	2. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพจน์มิชอบ	มี	มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่รองรับการสื่อสาร 2 ทาง ระหว่าง - คณะฯ และผู้ร้องเรียน - คณะฯ และสาธารณชน